



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

**การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแพนท้องถิ่น:** วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแพนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประธานสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ และกำนันในเขตตำบลเสลภูมิ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



**จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๑:** วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๑ เพื่อข้อพิจารณาการต่างๆ งบประมาณการเงิน การดำเนินกิจกรรมของกองทุนในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายรับ- รายจ่าย กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



**การพิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬานาเลิงสัมพันธ์:** วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อพิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬานาเลิงสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ ประเภทกีฬา กฎ กติกา หลักเกณฑ์ต่างๆ พร้อมจับสลากประกบคู่ประเภทกีฬา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



**การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ:** วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ) เพื่อพิจารณาความสำเร็จการใช้ แผนพัฒนาฯ ในการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การพิจารณาการเบิกจ่าย งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการตามแผนพัฒนา เพื่อสรุปและรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เพื่อเสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาเลิง และ ประกาศให้ ประชาชนทราบต่อไป



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณท์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง